

คำประกาศเกียรติคุณ

งานพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถวายแด่ หลวงตาปพนพัชร จิรัชัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง

ขอเดชะข้าฯ ฝ่ายละออธงตรีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพเจ้า นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๐ แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มณฑลพิธีนี้

ในวโรกาสอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์นี้ ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขปดังนี้

ลำดับที่ ๑ ท่านอาจารย์ปพนพัชร จิรัชัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ท่านเป็นพระภิกษุ ที่ทำงานเพื่อสังคม ชุมชน โดยเป็นผู้ก่อตั้งอโรคยศาลซึ่งเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรัง และจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ ทางเลือก ร่วมกับหลักธรรมะบำบัด เป็นผู้คิดค้นสูตรยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งด้วยการทดลองกับตัวท่านเอง

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และองค์กร ภาคเอกชน ในการป้องกันรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา การให้ความรู้โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมให้อโรคยศาลเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัย การก่อสร้างพระนาครัตนโพธิ์สถักมหา ชาติและสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด เพื่อจะพัฒนาไปเป็นสถานวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกในอนาคตควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเห็นสมควรถวาย พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่ ๒ พระครูสุวรรณศีลวงษ์ เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล และประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทั้งทางปริยัติและปฏิบัติ ได้ร่วมกับพระ วิทยากรและฆราวาสในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมธรรมะ จำนวน ๓ หลักสูตร เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ใช้หลักในการบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิทยากรบรรยายและเผยแพร่ธรรมะ โดยใช้สื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรในฐานะผู้ทำคุณต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๔๘ ควรแก่การยก ย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เห็นสมควรถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษาเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ในโอกาสต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกศาสตราจารย์ ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน คุรุวิทยฐานะ ฝ่ายใครเพื่อสักการะแก่พระอาจารย์ปพนพัชร จิรัชัมโม และถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา คุรุวิทยาลัย ฝ่าไทรเพื่อสักการะแก่พระครูสุวรรณศีลวงค์ ตามลำดับ ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สั้ม โมทนียกถา ท่านเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ขอเจริญพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะจารย์ แยกผู้มีเกียรติ คณะนักศึกษา และ
ท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้คณะเราได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกว่ามาทำงาน โดย
ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทำการยกย่องเชิดชูพระเถระทั้ง
สองรูปที่ได้บำเพ็ญกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และประชาชน เป็นผลงานดีเด่นซึ่งเราก็อทราบบ
โดยทั่วกันแล้ว คือ ท่านอาจารย์ปพนพัชร จิรัชฌ โม เจ้าอาวาสวัดคำประมง ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศา
ศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน และพระครูสุวรรณศีลวงค์ ได้รับพระราชทานศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา ท่านทั้งสองก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าท่านได้มีผลงานดีเด่น

ท่านอาจารย์ ภัลลภ มีผลงานดีเด่นที่สุดเป็นที่รับทราบ โดยทั่วไป โดยช่วยเหลือทางฝ่ายรัฐบาล โดยการ
ตั้งอโรคยศาล สถานบำบัดผู้ป่วยเป็นโรคร้ายโดยอาศัยธรรมะ ยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ช่วยบำบัดโรค
ซึ่งท่านเหล่านั้นบางท่านก็หาย บางท่านก็ไม่หายจากโรคแต่เป็นการให้กำลังใจ ให้ผู้ที่ไม่มีหวังในชีวิตนี้แล้ว
ได้มีความหวังใจยึดมั่นอยู่ในคุณธรรม เพื่อเป็นการชักนำดวงวิญญาณหรือจิตใจให้ไปสู่ความสงบ

พระครูสุวรรณศีลวงค์ ที่เป็นผู้นำดีเด่น คือได้เป็นผู้นำนักเรียน นักศึกษา ไม่เฉพาะสกลนคร หลาย
จังหวัด ได้นำนักเรียน นักศึกษา มาอบรมคุณธรรมในทางศาสนา จึงนับได้ว่าพระเถระทั้งสองได้เป็นแพทย์รักษา
โรครายนอกและรักษาโรครายใน รักษาโรครายนอกคือการเจ็บไข้ป่วย รักษาโรครายในคือรักษาจิตใจของ
ประชาชนทุกๆ คน ให้ยึดมั่นเห็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะของสภาวะด้วยเหตุเช่นนี้
ด้วยคุณงามความดีที่ปรากฏให้เห็น ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมองเห็นคุณงามความดีที่พระเถระทั้งสองได้เสียสละ
กำลังกาย กำลังใจ เพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ปวงประชาชนให้ลูคิดชั่ว ประพฤติปฏิบัติชอบ เกิดเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติประชาชนต่อไป ด้วยผลงานดีเด่นนี้พระเถระทั้งสองจึงได้รับพระราชทานปริญญาคุณที่ถวายไปข้างต้น

การรับพระราชทานปริญญานี้เป็นสิ่งที่บุคคลเรานั้นถ้าหากว่าไม่มีความดีพอ หรือไม่มีความดีที่สุยอด
แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะได้รับรางวัลทั้งสองอย่างนี้ถึงจะเป็นวัตถุภายนอก เรามาทุกคนในวันนี้มาอนุโมทนาด้วย
ความปีติยินดีต่อผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี สิ่งนี้เป็นรากฐานเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนเรานั้นจะได้อะไรในสิ่งดีๆ
จะพบอะไรในชีวิต ต้องอาศัยคุณงามความดี พระเถระทั้งสองได้ประกอบคุณงามความดีแล้วผลแห่งการประกอบ
คุณงามความดีนั้นได้เป็นที่ปรากฏชัด จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวาย
เพื่อให้กำลังใจ แก่พระเถระเพื่อให้มีกำลังใจในการทำอะไรเพื่อเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและพระศาสนาสืบ
ต่อไป

อาตมาภาพในนามสงฆ์ทั้งหมดที่ได้พร้อมใจกันมา ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีต่อพระเถระ
ทั้งสอง และท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงความปีติยินดีในวันนี้ จึงขอให้ท่านนำจิตน้อมรำลึกเอาบรม
ธรรมของพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดีของพระเถระทั้งสองที่ได้กระทำมา จงประสิทธิ์ประสาทอำนาจ
ส่งเสริมให้พระเถระทั้งสองรูปมีความเจริญงอกงามไปพลุลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา มีกำลังจิตบำเพ็ญในสิ่งที่
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาสืบต่อไป และขอให้ท่านที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ ขอทุกๆ ท่าน
ประสบความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพลานามัยสมบูรณ์ มีความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นึกคิด
ปรารถนาในทางที่ชอบ ประสงค์ด้วยธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ขอจงเป็นผลสำเร็จแก่สาธุชนทุก
ท่านเทอญ....สาธุ

สัมโมทนียกถา ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนายปัญญา มหาชัย

กราบนมัสการท่านอาจารย์ปพนพัชร จิรัชัมโม, พระครูสุวรรณศีลวงค์ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนสำคัญในการเกิดทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แวดวงวิชาการ นักศึกษา ปัญญาชน และสังคมได้รับทราบถึงคุณค่าและความดีงามที่พระคุณเจ้าทั้งสองรูป ซึ่งประกอบด้วยพระอาจารย์ปพนพัชร จิรัชัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง ผู้ซึ่งมีคุณูปการอย่างมากต่อผู้ที่มีความทุกข์ทรมานจากโรคร้าย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ตลอดจนญาติของผู้ป่วย พระอาจารย์ได้ใช้องค์ความรู้ซึ่งเป็นการบูรณาการของการรักษา สภาพร่างกายและสภาพจิตใจ มีการใช้หลักธรรมให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายไข้เจ็บ การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงาน เพื่อการบำบัดรักษา อโรยาศาล เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งต่อผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร นักวิชาการ ในการบำบัดรักษาและค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง

พระครูสุวรรณศีลวงค์ เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเป็นผู้ที่ กิน ดู อยู่ ฟัง ให้เป็น ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนักในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จำนวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นตวับงชี้ถึงความเคารพศรัทธา ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของพระครูสุวรรณศีลวงค์ ได้เป็นอย่างดี

พระคุณเจ้าทั้งสองรูปได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อท้องถิ่นและสังคม โดยส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ และยาวนาน เป็นคุณค่าที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละ ความมีเมตตา และการให้อภัยอย่างแท้จริง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล อย่างผสมกลมกลืนและมีคุณภาพ การได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันคุณค่าความดีงามของสองท่านอย่างยิ่ง

กระผมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอแสดงความชื่นชมยินดี และมีความมั่นใจว่าภูมิปัญญาคุณค่าและความดีงามของท่านจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น ของวงการวิชาการ และขยายไปสู่สังคมวงกว้างไปอย่างต่อเนื่อง พัฒนาไปสู่ภูมิภาคและคุณค่าความดีงามมากยิ่งขึ้นตลอดไป